



ที่ สธ ๑๐๐๓.๒/ ๖๘๙๖

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ ศ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

เรียน ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านทางระบบ e-Submission

ตามที่ท่านได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ และใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งปกติจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเรียนแนวทางใหม่ในการออกใบอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามข้อพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการออกใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ที่มีการออกใบอนุญาตฯ โดยการควรวรรวมวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ,๓, ๔ ไว้ในฉบับเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการนั้น ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการควบคุมและจัดแบ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ จึงแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับเปลี่ยนการดำเนินการออกใบอนุญาตใหม่ โดยจะต้องแยกออกใบอนุญาตหนึ่งฉบับต่อหนึ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ และในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการเปลี่ยนแปลงการยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวเป็นระบบ e-Submission

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผ่านทางระบบ e-Submission ซึ่งมีวิธีการยื่นตามคู่มือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยระบุความประสงค์ในการขออนุญาตครอบครองตามประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ คำขอละหนึ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนฉบับของใบอนุญาต (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ฉบับละ ๑๐๐ บาท)

เนื่องจากการดำเนินการในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้รับอนุญาต จึงขอความร่วมมือในการยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์มายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยเร็ว โดยยื่นคำขอได้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากยื่นคำขอล่าช้า อาจเกิดความไม่สะดวกต่อการดำเนินกิจการของสถานพยาบาลได้ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตฉบับใหม่ซึ่งจะออกไว้ให้ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ รongรับใบอนุญาตฉบับเดิมที่สิ้นอายุลง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดส่งใบอนุญาตฉบับใหม่ให้กับผู้รับอนุญาตทางไปรษณีย์โดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือในการยื่นคำขออนุญาตโดยเร็วด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักด้านอาหารและยา

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๙๒

โทรสาร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๖๒